

## ๕๓ ฟน ๕๓ นนา

เมื่อคืนวันเสาร์

พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาร่วมสวดมนต์แปลเป็นเวลาสองวัน สองเดือน และสองปี กันจนเต็มศาลาอุโบสถหลังน้อยของวัดพุทธปัญญา

ทั้งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์

ฟังการอธิบายธรรมะที่มาจากบทสวดมนต์และภาวนา

สลัดกันไปจนกระทั่งย่างเข้าสู่วันใหม่ จึงได้แยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนต้อนรับปีใหม่

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

พุทธบริษัทจำนวนมากได้หลังไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่กันจนแน่นวัด

ปลื้มใจที่ได้พบพุทธศาสนิกชนที่เคยมาวัดพุทธปัญญาเมื่อหลายปีที่แล้ว

วันนี้มากันพร้อมหน้าเป็นเสมือนกับการชุมนุมของชาววัดพุทธปัญญาที่ได้จากไปทำหน้าที่

ที่ของตนชั่วระยะหนึ่ง แล้วเดินทางกลับมารวมตัวกันในวันสำคัญ เช่น

วันปีใหม่นี้ด้วยความปลาบปลื้มยินดี

รายการที่คิดว่าพิเศษสุดประจำปีนี้คือ



มีพุทธศาสนิกชนยี่สิบกว่าคนขอสมาทานอุโบสถศีลเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่และฉลองวันเกิดครบ ๕๓ ปีให้ด้วย จึงเริ่มสมาทานอุโบสถศีลตั้งแต่เวลาประมาณ ๕.๓๐ น. แล้วทำวัตรสวดมนต์แปลและนั่งสมาธิด้วยกันติดต่อกันไป

เวลา ๑๐. ๔๕ น. นายแพทย์เทียนทอง คำพอ

ประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธปัญญา



ได้กล่าวคำถวายตำแหน่งเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการอำนวยการแก่อาตมา เนื่องจากระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

อาตมาได้อำลาคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินทางธรรมสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆ จึงได้ดำริว่าได้มาร่วมสร้างวัดพุทธปัญญากับท่านสาธุชนทั้งหลายเสร็จแล้ว ได้ปลดเปลื้องหนี้สินเสร็จสิ้นแล้ว

ต้องการจะเดินทางไปเยี่ยมพุทธศาสนิกชนตามสถานที่อื่นๆ บ้าง เพื่อให้การบริหารงานของวัดสะดวก รวดเร็ว

จึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โดยยกหน้าที่ให้คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดตลอดถึงพุทธศาสนิกชนได้ช่วยกันดูแลวัดและผืนแผ่นดินชิ้นเล็กๆ อันเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนไทยนี้อย่างอิสระ ทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีเพื่อให้ที่ดินผืนนี้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้ปรารถนาจะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อไป

หลังจากเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในอเมริกาและยุโรปเป็นเวลาร่วมปี ได้กลับมาร่วมงานสงกรานต์เป็นการกลับบ้านตามประเพณี

ได้พบพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนิมนต์ว่า หากท่านเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ธรรมะครบถ้วนตามกิจนิมนต์ที่ได้รับไว้แล้ว ขอให้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาดั้งเดิมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและผู้นำทางจิตใจต่อไป

ในฐานะที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ถวายหนังสือนิมนต์พร้อมลายเซ็นต์ เคยร่วมงานสร้างวัดกันมาหลายปี บัดนี้สร้างวัดเสร็จแล้ว ควรจะได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พุทธธรรมด้วยกันอีก จึงรับหนังสือนิมนต์ไปพิจารณาอีกระยะหนึ่ง จึงได้ตอบรับการนิมนต์แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธปัญญา โดยมีข้อแม้ว่า

จะต้องเดินทางไปทำหน้าที่แสดงธรรมตามที่ได้รับกิจนิมนต์ไว้ให้เสร็จสิ้น

โดยกิจนิมนต์มีทั้งที่ไปจำพรรษาที่วัดอุโมงค์ประเทศไทย เมื่อออกพรรษาแล้วเดินทาง

มาประเทศอเมริกา ไปแสดงธรรมที่มลรัฐวอชิงตัน ออกเรกอน ประเทศแคนาดา มลรัฐ

โอไฮโอ นิวยอร์ก จอร์เจีย และเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส สวีเดน ฟินแลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเยี่ยมเยือนวัดและชุมชนชาวพุทธ

จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จึงได้เดินทางกลับมาอเมริกาและทำหน้าที่พระธรรมทูตพิเศษ ประจำวัดพุทธปัญญา

พร้อมทั้งรับการถวายตำแหน่งเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการ

อำนาจการ ตามที่คณะสงฆ์ คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการอำนาจการและพุทธศาสนิกชนได้นิมนต์ไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม

๒๕๕๕

เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารจัดการวัดพุทธปัญญาให้เป็นแหล่งแห่งการศึกษาเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมร่วมกันของผู้ไคร้ธรรมทั้งหลาย

หลายสืบไป



เมื่อกระบวนการถวายเป็นเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการอำนาจการตาม  
ที่ระบุไว้ในธรรมนูญของวัดพุทธปัญญาเสร็จสิ้นแล้ว

ได้แถลงนโยบายอันเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ของวัดพุทธปัญญาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  
ได้ทราบไว้ว่า

๑. วัดพุทธปัญญาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกของผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป

๒. วัดพุทธปัญญาเป็นสถานปฏิบัติภาวนาตามแบบแผนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตามหลักฐานในพระไตรปิฎก
๓. วัดพุทธปัญญาเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซีดี หนังสือแจก เว็บไซต์ [www.buddhapanya.org](http://www.buddhapanya.org) , [www.skytemple.org](http://www.skytemple.org) , Facebook: Phramahachanya Khongchinda.
๔. วัดพุทธปัญญาไม่ให้บริการใดๆ ในด้านโหราศาสตร์ ไม่ประกอบพิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์
๕. วัดพุทธปัญญาเป็นเขตปลอดพุทธพาณิชย์และการค้าขายอื่นใดทั้งปวง
๖. วัดพุทธปัญญาไม่จูงใจ ไม่เรียไร ไม่กระตุ้น ไม่จัดการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนบริจาคเงินเข้าวัด  
แต่ส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถ่วงถ่วงแล้ว ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า  
**ทานที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ให้เป็นทานที่ประเสริฐ**



เมื่อแถลงนโยบายเสร็จแล้ว



ก็ออกรับอาหารบิณฑบาตจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เดินทางมาร่วมงานด้วยแรงแห่งศรัทธา แล้วพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. อาตมาได้แสดงธรรมเรื่อง " ความสวัสดี "

ตามพระพุทธรูปที่ว่า นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสำรวมอินทรีย์  
ความสละวางโดยประการทั้งปวง เรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯ

หรือสรุปว่า ปัญญา ความเพียร การสำรวมอินทรีย์และความสละวาง

เป็นทางแห่งความสวัสดี เจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่วมเย็นเป็นสุข

เมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้ว ได้สนทนาพบปะญาติโยมทั้งหลายสักครู่ แล้วจึง

จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร

เพื่อเลือกคณะกรรมการประจำ

ปีตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในธรรมนูญของวัด

เวลาสามทุ่มได้แสดงธรรมแก่

อุบาสิกาก็พูดหนึ่งที่ยังคงสมาทานอุโบสถศีลเพื่อร่วมงานวันเกิดในเช้าวันรุ่งขึ้น

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ตื่นนอนตั้งแต่ตีสาม ได้สนทนาธรรมกับสมาชิกทาง.



เฟซบุ๊ก

ได้รับคำอวยพรวันเกิดที่ส่งมาจากทั่วสารทิศและได้กล่าวตอบขอบคุณกลับไปขอให้ผู้ที่  
ห้พรทั้งหลายจงได้รับพรนั้นด้วยประโยชน์

ของคำอวยพรเหล่านี้ นอกจากเป็นคำอวยพรที่ทำให้กำลังใจให้ความเคารพนับถือกันแล้ว

ยังเป็นเครื่องแสดงว่า ธรรมะทุกโก ที่ส่งไปให้อ่านทุกวัน

มีคนรับและมีคนอ่านแม้จะไม่ได้กดไลค์มาก็ตาม

เวลา ๗.๐๐ น. ได้ร่วมทำวัตรเช้า

สวดมนต์ภาวนากับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แล้วแสดงธรรมเรื่อง

แรงบันดาลใจให้อุดอาหารในวันคล้ายวันเกิด

แรงบันดาลใจนี้มาจากการอดอาหารในวันสัปดาห์ของหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านได้ปฏิบัติจนตลอดชีวิตของท่าน โดยให้เหตุผลว่า

จะได้รำลึกถึงวันที่แม่เจ็บปวด โดยเฉพาะการคลอดบุตรแบบสมัยโบราณ หลังจากแม่คลอดบุตรเสร็จแล้ว ต้องนอนชมอยู่ในเรือนไฟ ทานอาหารอะไรไม่ได้ ส่วนลูกที่คลอดออกมาก็เริ่มคืบนมแม่ก่อนจะรับประทานอาหารอย่างอื่นได้

อีกเหตุผลหนึ่ง หลวงปู่พุทธทาสบอกว่า หากเรางดอาหารมื้อหนึ่ง อาหารนี้จะเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ในส่วนอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะการปรุงอาหารแต่ละมื้อต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานจากธรรมชาติจำนวนมาก หากยุติกระแส

บวกรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้โดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ล้วนได้ชื่อว่า ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลก ซึ่งบางชนิดมีอยู่อย่างจำกัด

นอกจากนี้ยังนำเอาปณิธานสามประการคือ เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนๆ ทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา และนำตนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยม มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นนักบวชให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

เวลา ๑๒.๓๐ น. หลังจากญาติโยมได้ถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์ ร่วมกันรับประทานอาหารแล้ว ได้แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเรื่อง อุปมาชีวิตเหมือนหยดน้ำ เหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า เหมือนรอยไม้ที่ซึกลงบนน้ำ เหมือนโคที่ถูกงูไปฆ่า เหมือนเนื้อที่ถูกย่าง ซึ่งหมายถึงชีวิตนี้มีน้อยนิด กำลังเดินทางเข้าไปใกล้ความตายทุกขณะ

ทำอย่างไรจึงจะทำให้ขณะที่ผ่านไปทุกขณะได้เป็นขณะที่ทรงคุณค่า  
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า **แม้บุคคลเกิดมาเพียงชั่วขณะ แต่ได้พบความสงบ**  
**ย่อมประเสริฐกว่า คนที่เกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยพบกับความสงบเลย**

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะต้องทำควบคู่กันไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพให้กายรอด  
คือ การปฏิบัติตนเพื่อพบความสงบใจ ซึ่งเป็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้

จากนั้นยังมีญาติโยมทยอยมาเยี่ยมเยียนมิได้ขาด ที่พิเศษคือ  
เดินทางมาจากแอลเอ เพื่อฟังการบรรยายพระไตรปิฎกด้วย  
จึงได้อ่านพระไตรปิฎกสองสูตรให้ฟัง คือ จุลลสุญญตาสสูตรและมหาสุญญตสูตร  
ซึ่งให้รายละเอียดเรื่อง สุญญตาคือ ความว่างไว้อย่างดีจากพระพุทธพจน์โดยตรง  
และร่วมกันทำความเข้าใจในสาระสำคัญนั้นๆ

เวลา ๒๐.๓๐ น. จึงมาแสดงธรรมภาคค่ำเรื่อง อริยมรรคมีองค์แปด  
อันประกอบด้วย สัมมาทิฎฐิ ความเห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ ความดำริถูกต้อง  
สัมมาวาจา การพูดจาถูกต้อง สัมมากัมมันตะ การทำางานถูกต้อง สัมมาอาชีวะ  
การดำรงชีพถูกต้อง สัมมาวายามะ ความเพียรถูกต้อง สัมมาสติ ความมีสติถูกต้อง  
สัมมาสมาธิ ความตั้งใจถูกต้อง

ธรรมะประจำวันเกิดปีนี้ที่ผุดขึ้นในใจยามตื่นนอนตอนเช้าตรู่คือ  
พ่อแม่คือแหล่งกำเนิดแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่  
แม้ท่านจะจากไปนานแสนนานตามกฎธรรมชาติ



พลังแห่งความรักนั้นยังคงติดตรึงใจอยู่ไม่รู้เลือนหาย

เป็นกำลังใจชั้นเยี่ยมเมื่อได้ระลึกถึงทุกเช้าค่ำ นี่กรรมงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

**พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก**

เพราะพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อน

จะคุ้มครองรักษาให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

พระพรหม เทวดา พระอรหันต์ ล้วนมีความสำคัญในแต่ละความหมาย

พระพุทธเจ้ายกย่องพ่อแม่ให้เป็นทั้งพระพรหม เทวดาและพระอรหันต์ว่า

มีอยู่ในพ่อและแม่ ท่านจึงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรัก ความหวัง ความฝัน ความดี

ความบริสุทธิ์ พลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถจะหาจากที่อื่นเทียบเทียมได้

ขอขอบคุณ

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลามาร่วมสมทานอุโบสถศีลเป็นเวลาสามกึ่งเต็ม

ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขกาย สบายใจ มีความปลอดภัย เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละ สิ้นกาลนานเทอญ

วัดพุทธปัญญา 1157 Indian Hill Blvd. Pomona, CA 91767.

4 มกราคม 2555 เวลา 6.00 น.



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาและวัดลอยฟ้า

[www.buddhapanya.org](http://www.buddhapanya.org), [www.skytemple.org](http://www.skytemple.org)